

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

๑. พัฒนาแปลงเรียนรู้/จุดเรียนรู้ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านอินทรีย์ พืชสมุนไพร การเลี้ยงจิ้งหรีด ไม้ผล การดูแลชั้นโรง และแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาดูงาน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท



๒. พัฒนาเกษตรกร

๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย) โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย ๑) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒) เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และ ๓) การผลิตสื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจการขายในตลาดออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๓ ราย งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท



๒.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรม จำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย



๑) การปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ๒) การเลี้ยงและการแปรรูปจิ้งหรีด ๓) การปลูกและการแปรรูปกล้วย ๔) การปลูกและการแปรรูปสมุนไพร ๕) การเพาะถั่วงอกมือถือ ปลอดภัยพิช ฝึกอบรมให้กับยุวเกษตรกรในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน ๑๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๒๓ คน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ให้บริการเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการบริการความรู้ด้านการเกษตรและสนับสนุนต้นพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีการขยายพันธุ์

ภายในศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บริการ ยุวเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล โดยออกให้บริการทั้งสิ้น ๕ ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการจำนวน ๔๒๑ ราย งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท



๔. ผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับบุคคลทั่วไป เกษตรกร และเยาวชนที่สนใจ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท



๕. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล ติดตามและ

ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

จัดนิทรรศการและสนับสนุนทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหลุมหิน อำเภอยะนิง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ ราย

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อบต.ทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ ราย

ครั้งที่ ๓ - ๔ มีแผนออกให้บริการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงปรับการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามมาตรการ สบค.) ผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ ราย



โครงการวันยุวเกษตรกรโลก

ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร เพื่อให้ยุวเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยุวเกษตรกรได้ร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (๔-H) ทั่วโลก และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร (๔-H) ของประเทศไทย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท



โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ดำเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุการเกษตรเพาะขยายพันธุ์ต้นกล้าพืชสมุนไพร สนับสนุนแปลงเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดีเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่ทหารกองประจำการ ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้หลังปลดประจำการ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายจำนวน ๓๐ คน มีงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท



โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีการทำเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การดำเนินงานของศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ทางการเกษตรให้มีอัตลักษณ์และโดดเด่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท